

นายกฯสั่งตั้งศูนย์อำเภอกู้บาท.

ลดยบประชาชน

ลั่นนอภ.ต้องรู้ทุกเรื่อง
กรธ.แย้ม 3 สูตรที่มาสว.

'บิ๊กตุ๋'หวังแม่น้ำ 5 สายร่วมกำหนด
แผนงาน ตั้งกรรมการขับเคลื่อน
โครงสร้าง

บิ๊กตุ๋เนะลวยสิ่งไม่ได้ไปกับกระทรวง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้าติดเชื้อมล็ดรับบันชีชาวให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงเจตจำนงในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ภายใต้แนวคิด "อาเชียนร่วมใจ...ไร้ความรุนแรง" จากนั้นทางเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนำคณะนักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล และคิลปินดารารเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" และเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขณะที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ลอยกระทงเป็นประเพณีไทย เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณกาล สิ่งที่ไม่ดีเป็นอับมงคลก็ปล่อยลอยออกไป เพื่อให้มีชีวิตที่ดี มีความสุขในตัวเอง อยากให้ลอยสิ่งที่ไม่ดีในสังคมในประเทศออกไปให้หมด และร่วมกันสร้างความสุขให้คนไทย ร่วมสร้างความสุขให้ประเทศ เริ่มจากตัวเองและสังคม และคนอื่นด้วย เพื่อแผ่เมตตาใครเดือดร้อน

ลำบากก็ให้ช่วยดูแลกัน ถือเป็นมิติใหม่ที่จะเอาของเดิมมาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม

"อย่าเพียงแต่ว่าเมื่อถึงวาระวันเหล่านี้แล้วจะสนุกสนานเพียงอย่างเดียว มันไม่ใช่ แต่ต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น แบ่งปันความสุขให้เขา ทำอย่างไรเราจึงจะปลอดภัย และเรื่องความสนุกสนานก็ขอให้มีขอบเขต อยู่ในกฎเคาระพกฎหมายและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนประเทศไทยต้องเดินไปอย่างนั้น สังคมโลกมีปัญหา เพราะฉะนั้นเราทำให้สังคมของเราปลอดภัย มีความสุข" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมแจกกระต่ายที่มีคิวอาร์โค้ดแสดงวิธีการพับกระทงดอกบัว แต่ พล.อ.ประยุทธ์นำมาพับเป็นรูปเรือแทนพร้อมนำไปวางบนศีรษะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบอกว่าเป็นหมวกแทนก็ได้

ตั้งกก.ขับเคลื่อนนโยบาย

ต่อมาเวลา 12.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม.ว่า ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจากข้างบน เขียนโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจนขึ้น โดยหารือกันใน ครม.และมีความเห็นชอบร่วมกัน โดยต้องการให้ 5 หน่วยงานหลักอยู่ข้างบนคือ ครม. คสช. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำงานร่วมกัน ลงมาข้างล่างจะเป็นการแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล 6 กลุ่มงาน ใน 6 กลุ่มงานก็จะมีหน่วยงานภายใน เอาเรื่องใส่เข้าไปแต่ละกลุ่ม ให้รองนายกฯแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

"จากนั้นจะลงไปข้างล่าง โดยให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) คอยตรวจสอบความโปร่งใสควบคู่ไปด้วย เป็นเครื่องมือของรัฐบาล และของรองนายกฯนำไปขับเคลื่อนต่อ จะมีของแต่ละ

กระทรวงด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า อีกอันหนึ่งคือมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่นายสุวัจน์ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังอยู่ เป็นตรงกลางคอยขับเคลื่อนแต่ละกระทรวงตามยุทธศาสตร์เร่งด่วนสำคัญ

ให้ผุดศูนย์อำเภอขับเคลื่อนงาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ ในทางปฏิบัติเมื่อตั้งรองนายกฯขับเคลื่อน 6 กลุ่มงาน ในการแก้ปัญหาต่างๆ จะมีความรับผิดชอบชัดเจนขึ้น รองนายกรัฐมนตรีทุกคนจะต้องคุยกันก่อน ต่างคนต่างเสริมให้กัน และตนต้องรู้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นทุกคนในระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องรู้เหมือนที่ตนรู้ ถ้ารู้เหมือนกันจะได้ถ่ายทอดไปข้างล่าง ประชาชนจะได้เข้าใจว่าทำตรงนี้จะมผลกับตรงนี้ด้วย ถ้าค้านตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่ได้เกิด ถ้าเกิดต้องเกิดด้วยความร่วมมือของหน่วยไหนบ้าง กระทรวงก็ต้องรู้ ประชาชนก็ต้องรู้ อยู่คนเดียวอยู่กับหมู่บ้านเดียวไม่ได้หรอก ต้องทำให้พื้นที่เจริญเท่าเทียมกัน เกือหนุนกัน

“พอลงไปข้างล่างผมก็จะเรียกว่าประชารัฐ จาก 6 กลุ่มงานจะโยงลงไปข้างล่างในลักษณะแนวตั้ง บนลงล่าง ลงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จะต้องบูรณาการพื้นที่ ฉะนั้นพื้นที่ข้างล่างจะมีคน 2 กลุ่ม ผมจึงสั่งการให้ตั้งศูนย์ว่าการอำเภอ และผมจะลงไปกวาดขันนายอำเภอด้วย ศูนย์ว่าการอำเภอคือผู้รับงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ ไปส่วนตรงนี้ต้องประกอบด้วยภาคประชาสังคม กองทุนหมู่บ้าน กองทุนใหญ่ก็นำมาช่วย แต่รัฐบาลจะเข้าไปยุ่งมากไม่ได้ สิทธิมนุษยชนด้วย ตำรวจทหารในพื้นที่ด้วย ทั้งหมดคือกลุ่มปฏิบัติในพื้นที่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ชี้'ชรก.-รมต.'ต้องทำงานเป็นทีม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ ต่อไปนี้นายอำเภอต้องรู้ทุกเรื่อง จากที่คราวก่อนเคยกล่าวว่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ทั้งหมดที่ลงไปทำงาน ถ้าเป็นข้าราชการต้องมีวิทยุทัศน์ทำงานเชิงรุก มองภาพเชื่อมโยงให้ได้ ถ้าพูดและคิดแบบตนไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ มันก็ทำงานแต่ในกลุ่มงานตัวเองอยู่อย่างนั้น ก็ติดกันไปหมด ต่อไปนี้ต้องรู้เหมือนกันหมด รู้ทุกงาน ตนสั่งแล้วรัฐมนตรีทุกคนต้องรู้ว่ารัฐบาลเดินหน้าเรื่องอะไรบ้าง อะไรที่เกี่ยวข้อง อะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เขาต้องสนับสนุนทั้งหมด

“แม้กระทั่งการทำสินค้า เคยบอกให้ไปดูสินค้าโอท็อป มีทั้งหมด 8 หมื่นกว่ารายการ แต่มีประมาณ 5 พันกว่ารายการที่มีศักยภาพ ต้องไปดูว่าจะให้มาตรฐานเขาอย่างไร ส่งเสริมอย่างไร ทุกคนต้องร่วมมือกับรัฐ ไม่ใช่ติดนั้นติดนี้ ห่วงภาษี จะไปไม่ได้ เข้าถึงกองทุนไม่ได้ ก็จะไม่โตไม่ได้ จะอยู่แบบนี้ ถ้าทุกคนได้เงินหมดจะยกระดับกันหมด จะกลับมาสู่การผลิตที่มากขึ้น ชาวไร่ชาวนาจะมีรายได้มากขึ้น มันต้องคิดแบบนี้ คสช.จะลงมาช่วยข้างล่าง เป็นเครื่องมือของรองนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม โดยผมเป็นประธานในทุกกลุ่มอยู่แล้ว ผมให้รองนายกฯเป็นผู้ขับเคลื่อน มีปัญหาแก้ให้ ฉะนั้น คสช.ต้องจัดกลุ่มตาม ลงไปดูจังหวัดและอำเภอ เป็นการขับเคลื่อนในระยะต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เล็งโชว์ความเข้มแข็งเวทีเอเปค

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมเอเปคครั้งที่ 23 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน ว่า จะไม่พูดถึงผลประโยชน์ของไทยอย่างเดียว จะต้องพูดถึงความเข้มแข็งของอาเซียนด้วย ถ้าเข้มแข็งได้จะไม่เจอปัญหาต่อไปในอนาคต ถ้ารวมกันไม่ได้จะเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้ต่างคนต่างไม่ไว้วางใจ ไม่ไว้นือเชื่อใจกัน ผลประโยชน์ไม่ทัดเทียมก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ ยิ่งถ้าประชาชนไม่เข้าใจกันเข้าไปอีก ความขัดแย้งในประเทศจะเกิดขึ้น ถ้าความมั่นคงไม่เกิดขึ้นอาเซียนจะเป็นปึกแผ่นได้อย่างไร ฉะนั้นต้องช่วยกัน

“สำหรับเรื่องความเป็นประชาธิปไตย

ก็สนับสนุนทุกประเทศอยู่แล้ว ผมไม่เคยขัดแย้ง ไม่เคยรังเกียจนักการเมืองที่ดีๆ เพราะผมได้โตมากับสิ่งเหล่านี้ ก็อยากถามว่า แล้วท่านจะร่วมมือกับผมได้แค่ไหนในการที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ถ้าพูดกันเรื่องเดิมๆ กับคนเดิมๆ ก็จะได้แบบเดิมๆ ออกมา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง กลับไปสู่วงจรเดิม ฉะนั้นวันนี้ นอกจากท่านจะกดดันให้ผมทำนั่นทำนี่แล้ว ท่านต้องไปกดดันคนที่จะมาสู่กระบวนการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปด้วยว่าเราจะทำอะไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ลั่นไม่บ้ายอกกับที่มานายกฯ

“ให้เขาพูดแบบที่ผมพูด คิดว่านั่นคือสิ่งจำเป็นในนโยบายการหาเสียงมากกว่าที่จะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นประเด็นแล้วต้องทำตามนั้น ผมว่าไม่ใช่ นโยบายต้องมีหลัก รองเสริม ถามเขาจะทำอะไร แล้วปัญหาหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ที่ผมเจอเป็นเรื่องๆ ปัญหา เขาจะแก้อย่างไร ถามเขาดูซิ ถ้าไปพูดกันเรื่องที่มา นายกฯ ก็ได้แค่นี้ มันจะมายังไงก็ช่างมันเถอะ ให้เป็นคนดีแล้วกัน” ถ้ามาได้จากการเป็น ส.ส.ก็ได้อยู่แล้ว แล้วใครเป็นคนเสนอ พรรคการเมืองทั้งนั้น ผมไม่ได้ไปบ้ายอกแต่กับตรงนี้อยู่แล้ว ไม่เกี่ยวข้อง ฉะนั้นอย่าไปให้เขามาบิดเบือนจนท่านเบ่ไปเบ่มา ประชาชนสังคมก็เกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาว่าเอ๊ะ ผมอยากจะทำต่อหรือเปล่านั้นไม่ใช่ คนละเรื่อง กฎหมายคือกฎหมาย รัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างไร ผมเป็นนักการเมืองหรือเปล่านั้น เป็นพรรคการเมืองหรือไม่ หรือเขาจะมาเสนอผมได้ไหม ก็ไม่ใช่ หรือเสนอก็ไม่ไปแต่ตัวเอง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ห้วง‘พิชัย’พูดให้ปท.เสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากพรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียมขออนุญาต คสช. ไปร่วมงานตามคำเชิญของสมาชิกสภาองเกรสที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ว่า นายพิชัยต้องขออนุญาตจาก คสช. สื่อมาทวงให้เขาก็ไปทวง คสช.ให้เขาสี ถ้า คสช.ยังไม่อนุญาต แสดงว่าเขาไม่อนุญาตหรือเปล่านั้น หรืออีกอย่างคือเอกสารยังไม่ถึง หากเอกสารถึงแล้ว คสช.ยังไม่ตอบแสดงว่าเขาไม่อนุญาต ก็ไปว่ามา

“ทำไม เขาเชิญมาแล้วต้องไปตลอดเหวอไม่รู้สิ ถ้าอยากจะทำอย่างนั้น ต้องไม่ไปพูดให้เกิดความเสียหาย ต้องไม่พูดให้เกิดความเสียหายในประเทศด้วย แล้วนี่จะไปพูดให้เกิดความเสียหายในต่างประเทศหรือเปล่านั้นไม่รู้ คสช.คงคิดตรงนั้น ซึ่งผมไม่รู้ คสช.เขาดูอยู่” นายกฯกล่าว

ลั่นเป็นตัวของตัวเองอะไรก็ย้ายไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเคลื่อนไหวของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้ทำให้เสียสมาธิหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เรื่องของท่าน ก็ให้เกียรติท่าน ท่านเป็นผู้หญิง ไม่มีมาทำลายสมาธิผมได้ จะผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันหมด ผมกับท่านทำงานมาด้วยกัน ก็ให้เกียรติท่านเสมอ แต่ไอ้คนรอบข้างท่านบางทีก็ใช้ไม่ได้”

เมื่อถามว่าเป็นการย้ายอารมณ์หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่ย้ายหรอก ผมไม่ใช่คนย้ายง่ายอยู่แล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำถามเสร็จ สื่อมวลชนและทีมงานของนายกฯ พร้อมใจกันหัวเราะ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า

“ทำไม ยั่วอารมณ์ จะทำไม ผมหมายถึงว่าอะไรจะมาทำให้ยั่วอารมณ์ไม่มี ผมมีความเป็นตัวเองพอสมควร อะไรก็ย้ายไม่ได้ แต่ไอ้โมโห นั้นธรรมดาเพราะเป็นคนใจร้อน อยากทำอะไรมันเสร็จ แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกลไกของกฎหมาย ความชอบธรรม ธรรมาภิบาล ซึ่งผมพยายามใช้อย่างนี้มาตลอด”